



Thay Cây cầu PFC Ralph T. Basiliere

Việc gì đang xảy ra?

Cây cầu Bình nhất (PFC) Ralph T. Basiliere Bridge, mặc dù vẫn còn an toàn đối với tất cả những ai qua lại, đã đi đến cuối vòng đời sử dụng của nó và cần phải được thay thế. Sở Giao thông Vận tải Massachusetts (MassDOT) sẽ tổ chức một hội nghị công bố thông tin chung để chia sẻ kết quả đạt được sau khoảng tám tháng làm việc vừa qua của nhóm thiết kế và cộng đồng cư dân Thành phố Haverhill để hình thành một ý tưởng xây dựng cây cầu thay thế và những phương cách để các bên có liên quan có thể tiếp tục tham gia vào quy trình chung khi quá trình thiết kế tiến triển

Điều đó sẽ ảnh hưởng gì đến quý vị?

Kể từ tháng 03 năm 2023, Sở MassDOT đã phát triển một ý tưởng cho việc thay thế Cây cầu Basiliere, bao gồm hình dáng tổng thể, mặt cắt ngang đường giao thông, những tiện nghi trên đường dành cho người đi xe đạp và khách bộ hành, cũng như các bộ phận thẳng đứng có tiềm năng để mang đến cho cấu trúc của cây cầu mới một đặc tính phong cách kiến trúc nhất định. Hội nghị này tương ứng với một cơ hội cho Sở MassDOT chia sẻ ý tưởng nêu trên với Thành phố Haverhill khi dự án phát triển từ ý tưởng đến giai đoạn thiết kế chi tiết hơn.

Thời điểm

THỨ TƯ, NGÀY 15 THÁNG 11 NĂM 2023
6:00 CHIỀU - 8:00 TỐI

Địa điểm

TRUNG TÂM ĐỔI MỚI SÁNG TẠO
UMASS LOWELL
2 MERRIMACK STREET
HAVERHILL, MA 01810



Xin lưu ý rằng một bộ biên bản sẽ được tạo lập cho hội nghị này.

Truy cập trang: <https://www.mass.gov/orgs/highway-division/events> để có thêm thông tin.



Để đảm bảo khả năng tiếp cận các hội nghị của mình, Sở MassDOT cung cấp một cách thỏa đáng các dịch vụ: dịch thuật, phiên dịch, hỗ trợ, tạo tiện nghi, các định dạng thay thế, các thiết bị và dịch vụ phụ trợ. Để yêu cầu các dịch vụ ấy, xin vui lòng liên hệ với Trưởng phòng Dân quyền và Đa dạng hóa của Sở MassDOT theo số 857-368-8580 hoặc theo địa chỉ: MassDOT.CivilRights@dot.state.ma.us. Để chúng tôi có đủ thời gian xử lý yêu cầu như thế, xin vui lòng đưa ra yêu cầu càng sớm càng tốt, lý tưởng nhất là 10-15 ngày trước thời điểm diễn ra sự kiện.

Các thắc mắc về dự án cũng có thể được gửi email đến địa chỉ: haverhillbasilierebridge@dot.state.ma.us
Xin vui lòng đệ trình bất cứ văn bản tuyên bố nào có liên quan đến cam kết theo đề xuất cho: **Carrie A. Lavallee, Kỹ sư Chuyên nghiệp (P.E.), Kỹ sư trưởng, Carrie A. Lavallee, Kỹ sư Chuyên nghiệp (P.E.), Kỹ sư trưởng, MassDOT, 10 Park Plaza, Boston, MA 02116, Về việc: BRIDGE SECTION PROJECT FILE NO. 605304 (HỒ SƠ DỰ ÁN BỘ PHẬN CẦU SỐ 605304)**